



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลครูสภา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผล ต่อคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ทางวิชาชีพต่อไป โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัดตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีดำเนินการคัดเลือกที่กำหนดในประกาศฯ ให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทครู จำนวน ๓ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน และ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลครูสภาในจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือก และสมควรได้รับรางวัลครูสภา ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ครู ได้แก่

นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม	ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๖
นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์	ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔
นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน	ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา

- ไม่มีผู้เสนอผลงาน -

๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ศึกษานิเทศก์ ได้แก่

นายรัชภูมิ สมสมัย	ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-------------------	--

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น
ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้าน
ให้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางยุพิน บัวคอม)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่